

**ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)**  
**สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร**  
**ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559**

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอ แนะ	ผลการเบิกจ่ายบ ประมาณ(ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
3.การลดความเหลื่อม ล้ำของสังคมและการ สร้างโอกาสการเข้าถึง บริการของรัฐ		1.ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อนุมัติโครงการขององค์กรเกษตรกร จำนวน 13 องค์กร 13 โครงการ เป็นเงินจำนวน 390,000 บาท แบ่งเป็น -โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน 13 โครงการ 390,000 บาท			จำนวน 390,000.00	สำนักฟื้นฟูและ พัฒนา เกษตรกร
		2.การจัดการหนี้ของเกษตรกร (ไม่มีการชำระหนี้แทนเกษตรกร)				สำนักหนี้ฯ
		3.ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายระหว่างสถาบันการเงินกับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ จำนวน 28 ราย มูลค่าหนี้รวม 43,441,278.79 บาท ประกอบด้วย -บมจ.กสิกรไทย 6 ราย มูลค่าหนี้ 23,989,935.62 บาท -บมจ.กรุงไทย 1 ราย -ธ.ออมสิน 4 ราย มูลค่าหนี้ 2,558,602.90 บาท -บมจ.กรุงเทพ 1 ราย -บมจ.ไทยพาณิชย์ 2 ราย 2,206,461.69 บาท -ธ.อาคารสงเคราะห์ 7 ราย มูลค่าหนี้ 4,799,041.08 บาท -บ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 3 ราย มูลค่าหนี้ 5,457,690.07 บาท -บ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพสุขุมวิท จำกัด 3 ราย มูลค่าหนี้ 2,114,037.42 บาท -บ.บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด 1 ราย มูลค่าหนี้ 2,315,510.01 บาท			(มูลค่าการชะลอการ ดำเนินการทาง กฎหมายคิดเป็นเงิน 46,227,956.29 บาท)	สำนักหนี้ฯ สำนักกฎหมาย
ข้อ 3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของ เกษตรกรและการรื้อไล่เช่าตปาสงวน โดย การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ใน พื้นที่ที่ไม่ได้รื้อไล่และออกมาตรการป้อง กันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ ที่มีใช้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม สำรวจและวิธีการแผนที่ทันสมัย แก้ไข ปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่า ที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่าง ประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ		สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดลำพูน โอนหลักทรัพย์เกษตรกรที่ชำระหนี้แทน 1 ราย คือ นายพิชัย พงษ์กลาง จำนวนเงินที่ชำระหนี้แทน 131,632.00 บาท ให้กับสถาบันเจ้าหนี้สหกรณ์ การเกษตรบ้านโอง จำกัด โฉนดที่ดินเลขที่ 11775 เลขที่ดิน 640 หน้าสำรวจ 2513 จำนวน เนื้อที่หลักทรัพย์ 1 ไร่ 7 ตารางวา				สนง.กฟก. ลำพูน
6.การเพิ่มศักยภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศ		สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่า ด้วยความร่วมมือในการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยตั้งภาคีเครือข่ายความ ร่วมมือลงนาม MOU ฟื้นฟูและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพของ				สนง.กฟก. ศรีสะเกษ

		องค์กรเกษตรกร รายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือมีวัตถุประสงค์ คือสร้างเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยสร้างรูปธรรมพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน และการทำบันทึกความร่วมมือ “สร้างสัมมาชีพเพิ่มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ระหว่างองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน และกำหนดนาทางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากสู่การขับเคลื่อนการทำงานเชิง Cluster และเชิงพื้นที่ (ประชารัฐ)				
		สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดพะเยา ร่วมงานส่งเสริมการเปิดตลาดจำหน่ายข้าวหอมมะลิพะเยา โดยเปิดจุดจำหน่ายร้านขายของฝากบริเวณกว๊านพะเยา เตรียมพร้อมนโยบายประชารัฐ ในการส่งเสริมการตลาด ซึ่งข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยามีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีเอกลักษณ์ในเรื่องความหอม นุ่ม ละมุน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจากทุ่งล่อ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยา ทางจังหวัดพะเยาได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลินทรีย์ และส่งไปจำหน่ายต่างประเทศจนสร้างชื่อให้จังหวัดพะเยาเป็นอย่างดี จึงได้สนับสนุนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร (ประชารัฐ)				สนง.กฟก. พะเยา
		นายวัชรพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มประชาสังคมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเมืองหลวง (20) อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ปัจจุบันมีสมาชิก 976 คน อาชีพหลักคือ ทำนา กลุ่มนี้มีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยได้รับงบกู้ยืมจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ ต้นกล้าเกษตรกรอินทรีย์ จำนวน 429,000 บาท เมื่อปี 2555 ปัจจุบันมีการพัฒนาอาชีพจากเดิมที่ผลิตเพียงปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จากงบสนับสนุนต่างๆ เป็นการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปลูกพืชสด เช่น ถั่วพริ้ว ปอเทือง และพืชไร่อื่นๆด้วย (ประชารัฐ)				สนง.กฟก. ศรีสะเกษ
		สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จังหวัดภูเก็ต ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ตามนโยบายประชารัฐ โดยดำเนินการใน 3 อำเภอๆ ละ 5 รุ่น ๆ ละ 50 คน เริ่มโครงการตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เกษตรกรสนใจติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ มีกิจกรรมน่าสนใจ ดังนี้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ (คสช), การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม,การพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต,การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของศูนย์เรียนรู้,ถอดรหัสข้อมูลดิน, เคล็ดลับการจัดการดินให้ประสบความสำเร็จ การเพาะเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่ายและบริโภค, สุขภาพดีมีสุข, การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช,การเพาะเห็ด, บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย,การผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตรและการทำดินผสม,การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ (ประชารัฐ)				สนง.กฟก. ภูเก็ต
		สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ประชุมสมาชิกกลุ่มเกษตรกรพัฒนาบ้านหนองหัว เพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร กองทุนปุ๋ยชีวภาพสูตรพระราชทาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต ปลูกมัน อ้อย และข้าวอินทรีย์				สนง.กฟก. อุดรธานี

		<p>ปยุตฺรพระราชทานเป็นสุตรปยุตฺรพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับคนไทย โดยได้นำมาขยายผล ให้พี่น้องเกษตรกรหันมาทำปุ๋ยหมักใช้เอง เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตแล้ว ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้ขับเคลื่อนวาระเกษตรอินทรีย์ เพื่อต่อยอดให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย</p> <p style="text-align: right;">(ประชากรรัฐ)</p>				
<p>ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิต อย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ำผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร</p>		<p>สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมประจำปีของกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า อ.ลำสนธิ ที่ได้รับงบกู้ยืม จำนวน 500,000 บาท เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2558 โดยทางองค์กรได้จัดทำโครงการเลี้ยงหมู มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 10 ราย ซึ่งสมาชิกที่ร่วมโครงการจะใช้วิธีแยกเลี้ยง แยกดูแล รายละ 1 คอกๆ ละ 10 ตัว แต่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนวางแผนการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งขณะนี้สมาชิกได้ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีการจับหมูจำหน่ายไปแล้ว 1 รอบ และอยู่ในระหว่างจะลงพันธุ์หมูเพิ่มเติม คาดว่าหลังจากนี้จะสามารถนำเงินมาชำระคืนให้กับกองทุนได้ตามแผนอย่างแน่นอน</p>				<p>สนง.กฟก. ลพบุรี</p>
		<p>สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเวทีพัฒนาโครงการงบอุดหนุน 30,000 ให้กับองค์กรเกษตรกรที่ยื่นเสนอแผนขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาความพร้อมและลงมือปฏิบัติจริง มีผู้นำองค์กรเกษตรกรเข้าร่วม 18 องค์กร โดยหลังจากนี้ สำนักงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมขององค์กรเกษตรกรเพื่อเตรียมการอนุมัติงบประมาณต่อไป</p>				<p>สนง.กฟก. ร้อยเอ็ด</p>
		<p>สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดพิจิตร ร่วมติดตามการรายงานประเมินผลองค์กรต้นแบบของกลุ่มเกษตรกรทำนาเนปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร กลุ่มเกษตรกรทำนาเนปอ เคยได้รับได้รับงบอุดหนุน 115,500 บาท นำไปปรับทัศนคติสมาชิกในกลุ่มและสร้างองค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อปี 2552 ได้รับงบกู้ยืม 450,000 บาท จนสามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรจนเกิดความเข้มแข็ง มีเกษตรกรจากจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาศึกษาการทำกิจกรรมขององค์กรอยู่เป็นประจำ ขณะนี้ทางองค์กรมีแผนจะขยายกิจการเพื่อยกระดับการแปรรูปข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดอีกด้วย</p>				<p>สนง.กฟก. พิจิตร</p>
		<p>สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมกับองค์กรเกษตรกร ใน ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมีสมาชิกที่เป็นผู้นำในตำบลร่วมกับหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง , สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง , ธ.ก.ส. สาขาโคกสำโรง เพื่อทำความเข้าใจกับการดำเนินงานตามพันธกิจของกองทุนฟื้นฟูฯ ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เช่น การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร การยื่นเสนอแผนและโครงการ กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหลังการจัดการหนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรในพื้นที่รู้จักกองทุนฟื้นฟูฯ มากยิ่งขึ้น</p>				<p>สนง.กฟก. ลพบุรี</p>

	<p>สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดหนองคาย ซึ่งแจ้งการขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุน (งบให้เปล่า) ให้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไร่ ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย ได้รับทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การอนุมัติงบประมาณ และการดำเนินกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฟื้นฟูฯ</p>				<p>สนง.กฟก. หนองคาย</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------



คณะทำงานเผยแพร่ข่าวสารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร